

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (Product catalogue) ข้อมูล ณ. วันที่ 1 ม.ค. 2569

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หลักประกัน	อายุผู้กู้/อายุผู้บริหารกิจการ	เงื่อนไขในการสมัคร	ระยะเวลาสินเชื่อสูงสุด	วงเงินอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการใช้จ่ายสินเชื่อ (Front end fee)	อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีใช้เงินวงเงินเบิกเกินบัญชี/อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้
สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และวงเงินอนุมัติไม่เกินมูลค่าหลักประกัน									
SME กล่าวให้เต็ม MAX วงเงินสูงสุด 50 ลม.	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ไม่ผูกมัดผู้กู้ค้ำประกัน สำหรับผู้ประกอบการย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง ขยายกิจการ หรือเพื่อใช้หนี้สินเชิงธุรกิจจากสถาบันการเงินอื่น คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ได้ตกลงกับไฉ่ฉวงหน่าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินสด พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม)	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- มีต้นคชไทยหรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - จดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างน้อย 2 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น	12 ปี (15 ปี กรณีซื้อสถานประกอบการ)	วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท และสูงสุด 50,000,000 บาท	ต่ำสุด 2 ปีแรก คงที่ 5.50% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR - 2.70% ต่อปี สูงสุด 2 ปีแรก คงที่ 10.99% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR + 2.29% ต่อปี	2.50% - 3.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจึงตามสัญญา หากเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
SME กล่าวให้ สำหรับลูกค้ากลุ่มพิเศษ	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ไม่ผูกมัดผู้กู้ค้ำประกัน สำหรับผู้ประกอบการย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง ขยายกิจการ หรือเพื่อใช้หนี้สินเชิงธุรกิจจากสถาบันการเงินอื่น คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ได้ตกลงกับไฉ่ฉวงหน่าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินสด พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม)	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- มีต้นคชไทยหรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - จดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างน้อย 1 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน บมย.	12 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท สูงสุด 20,000,000 บาท	สูงสุด MRR + 6.20% ต่อปี	3.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจึงตามสัญญา หากเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเมนต์	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ไม่ผูกมัดผู้กู้ค้ำประกัน สำหรับผู้ประกอบการย่อย ที่ประกอบธุรกิจอพาร์ทเมนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้ออพาร์ทเมนต์เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว/เพื่อใช้เงินแบบยืม/เพื่อชดเชยค่าก่อสร้าง /เงินลงทุน (Refund) หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการเชิงธุรกิจ คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ได้ตกลงกับไฉ่ฉวงหน่าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินสด พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทอพาร์ทเมนต์	20-70 ปี (เมื่อนำมารวมกับระยะเวลาที่ต้องไม่เกิน 70 ปี)	- มีต้นคชไทย หรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - ดำเนินธุรกิจอพาร์ทเมนต์ที่ให้เช่าอย่างน้อย 1 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น	สูงสุด 20 ปี (อายุอาคารรวมระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 30 ปี)	- สูงสุด 20.0 ลม. สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อซื้ออพาร์ทเมนต์เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว/เพื่อใช้เงินแบบยืม/เพื่อชดเชยค่าก่อสร้าง/เงินลงทุน (Refund) - สูงสุด 5.0 ลม. สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินการเชิงธุรกิจ (ภายใต้เงื่อนไข LTV เฉพาะวัตถุประสงค์ซื้อไม่เกิน 20%) ทั้งนี้ วงเงินรวมสูงสุดของผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่นไม่เกิน 20.0 ลม.	สำหรับวงเงินสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพื่อซื้ออพาร์ทเมนต์: - 2 ปีแรก คิดอัตรา MLR - 1.85% ต่อปี - ปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดอัตรา MLR - 0.85% ต่อปี	1.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจึงตามสัญญา หากเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
Micro SME Generic วงเงินสูงสุด 10 ลม.	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ไม่ผูกมัดผู้กู้ค้ำประกัน สำหรับผู้ประกอบการย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง ขยายกิจการ หรือเพื่อใช้หนี้สินเชิงธุรกิจจากสถาบันการเงินอื่น คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ได้ตกลงกับไฉ่ฉวงหน่าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินสด พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม)	20-65 ปี (เมื่อนำมารวมกับระยะเวลาที่ต้องไม่เกิน 65 ปี)	- มีต้นคชไทย หรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น	15 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุด 10,000,000 บาท	ต่ำสุด MRR+0.19% ต่อปี สูงสุด MRR+2.69% ต่อปี	2.50% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจึงตามสัญญา หากเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
สินเชื่อธุรกิจเพื่อซื้อสถานประกอบการสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ไม่ผูกมัดผู้กู้ค้ำประกัน สำหรับผู้ประกอบการย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อสถานประกอบการที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ได้ตกลงกับไฉ่ฉวงหน่าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินสด พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ หอสมุดพิทักษ์ ที่ดินเปล่า	20-65 ปี (เมื่อนำมารวมกับระยะเวลาที่ต้องไม่เกิน 65 ปี)	- มีต้นคชไทย หรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น	20 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุด 10,000,000 บาท	ต่ำสุด MRR+3.00% ต่อปี สูงสุด MRR+3.50% ต่อปี	2.50% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจึงตามสัญญา หากเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

หมายเหตุ: 1. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MLR, MRR และ MOR ตามประกาศของธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2569 ปัจจุบัน MLR = 8.83%, MRR = 9.65% ต่อปี และ MOR = 8.28% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของอัตราดอกเบี้ยตามประกาศฉบับนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป ตามประกาศของธนาคาร
2. อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ: คิดในอัตราสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามประกาศของธนาคาร
3. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติ: การพิจารณาสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าและประเภทสินเชื่อโดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (Product catalogue) ข้อมูล ณ. วันที่ 1 ม.ค. 2569

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หลักประกัน	อายุผู้กู้/อายุผู้บริหารกิจการ	เงื่อนไขในการสมัคร	ระยะเวลาสินเชื่อสูงสุด	วงเงินอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการไว้เงินเชื่อ (Front end fee)	อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีใช้เงินวงเงินเบิกเกินบัญชี/อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดชำระหนี้
สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และวงเงินอนุมัติสูงกว่ามูลค่าหลักประกัน									
SME กล้าสู้ (วงเงินอนุมัติสูงกว่ามูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 5 เท่า)	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ไม่ใช้หลักทรัพย์และ มสย.ค้ำประกันร่วมกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ขยายกิจการ หรือเพื่อใช้ไปแผนธุรกิจในระยะสั้นหรือระยะยาวขึ้นกับระยะเวลาการชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ได้ตกลงกับวิศวกรระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินสดพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	เงินฝากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยเครดิตฯ	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทย - จุดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างน้อย 3 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน มสย.	12 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท และสูงสุด 10,000,000 บาท	ต่ำสุด 2 ปีแรก คงที่ 9.00% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR + 0.29% ต่อปี สูงสุด คงที่ 28.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา	2.50% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
SME กล้าให้เต็ม MAX (วงเงินอนุมัติสูงกว่ามูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 2 เท่า สำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคล)	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ใช้หลักทรัพย์และ มสย.ค้ำประกันร่วมกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยประเภทนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง หรือขยายกิจการ วัตถุประสงค์เป็นแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาการชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ได้ตกลงกับวิศวกรระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินสด พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	- อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม) - เงินฝากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยเครดิตฯ	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- นิติบุคคลไทย - จุดทะเบียนนิติบุคคลอย่างน้อย 2 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน มสย.	12 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท และสูงสุด 30,000,000 บาท	- กรณีใช้สิ่งพิมพ์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน: ค่าสุด 2 ปีแรก คงที่ 8.00% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR - 0.71% ต่อปี - สูงสุด คงที่ 24.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา - กรณีใช้เงินฝากเป็นหลักทรัพย์ประกัน: ค่าสุด 2 ปีแรก คงที่ 7.00% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR - 1.71% ต่อปี สูงสุด 2 ปีแรก คงที่ 22.00% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR + 13.30% ต่อปี	2.50% - 3.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
SME กล้าให้เต็ม MAX (วงเงินอนุมัติสูงกว่ามูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 2 เท่า สำหรับผู้ประกอบการธรรมดา)	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ไม่ใช้หลักทรัพย์และ มสย.ค้ำประกันร่วมกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยประเภทบุคคลธรรมดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง หรือขยายกิจการ วัตถุประสงค์เป็นแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาการชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ได้ตกลงกับวิศวกรระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินสด พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	- อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม) - เงินฝากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยเครดิตฯ	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - จุดทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อย 2 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน มสย.	12 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท และสูงสุด 25,000,000 บาท	- กรณีใช้สิ่งพิมพ์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน: ค่าสุด 2 ปีแรก คงที่ 9.00% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR + 0.29% ต่อปี สูงสุด คงที่ 27.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา - กรณีใช้เงินฝากเป็นหลักทรัพย์ประกัน: ค่าสุด 2 ปีแรก 8.00% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR - 0.71% ต่อปี สูงสุด คงที่ 26.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา	2.50% - 3.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
SME กล้าให้เต็ม 100 (วงเงินอนุมัติสูงกว่ามูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 3 เท่า)	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ไม่ใช้หลักทรัพย์และ มสย.ค้ำประกันร่วมกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ขยายกิจการ หรือเพื่อใช้ไปแผนธุรกิจในระยะสั้นหรือระยะยาวขึ้นกับระยะเวลาการชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ได้ตกลงกับวิศวกรระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินสด พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	- อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม) - เงินฝากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยเครดิตฯ	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- นิติบุคคลไทยหรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - จุดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างน้อย 2 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน มสย.	12 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท และสูงสุด 20,000,000 บาท	ต่ำสุด 2 ปีแรก คงที่ 8.00% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR - 0.71% ต่อปี สูงสุด คงที่ 28.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา	2.50% - 3.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

หมายเหตุ: 1. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MLR, MRR และ MOR ตามประกาศของธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2569 ปัจจุบัน MLR = 8.83%, MRR = 9.65% ต่อปี และ MOR = 8.28% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ตามประกาศธนาคารในเว็บไซต์ www.thaicreditbank.com หรือประกาศ ณ สาขาที่ทำการธนาคาร
2. อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดชำระ: คิดใช้อัตราสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยซึ่งกรณีลูกค้าผิดชำระหนี้หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามประกาศของธนาคาร
3. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติ การพิจารณาสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้ำและประเภทสินเชื่อโดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (Product catalogue) ข้อมูล ณ. วันที่ 1 ม.ค. 2569

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หลักประกัน	อายุผู้/อายุผู้รับรการ กิจการ	เงื่อนไขในการสมัคร	ระยะเวลาสิ้นสุดสูงสุด	วงเงินอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการไว้ สินเชื่อ (Front end fee)	อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีใช้เกิน วงเงินเบิกเกิน บัญชี/อัตรา ดอกเบี้ยสูงสุด กรณีผิดนัดชำระหนี้
สินเชื่อแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน									
SME กล้าใจเต็ม SPEED สำหรับผู้ประกอบกิจการ Micro SME	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ค้ำประกัน มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง หรือขยายกิจการ คัดสรรลูกค้าเป็นแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ได้ตกลงกับไอล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- นิติบุคคลไทย - จดทะเบียนมีผลคล้อยอย่างน้อย 2 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน บสย.	10 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุด 15,000,000 บาท	ค่าสุด 2 ปีแรก คงที่ 9.99% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR + 1.29% ต่อปี สูงสุด คงที่ 28.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา	2.50% - 3.0% ของวงเงิน สินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่ เรียกเก็บจึงตามสัญญา หากเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
SME กล้าใจเต็ม SPEED สำหรับผู้ประกอบกิจการ SME	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ค้ำประกัน มีวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง หรือขยายกิจการ คัดสรรลูกค้าเป็นแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ได้ตกลงกับไอล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - จดทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อย 2 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน บสย.	5 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุด 5,000,000 บาท	ค่าสุด 2 ปีแรก คงที่ 9.99% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR + 1.29% ต่อปี สูงสุด คงที่ 28.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา	2.50% - 3.0% ของวงเงิน สินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่ เรียกเก็บจึงตามสัญญา หากเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
SME กล้าใจ Standby Cash - สินเชื่อหมุนเวียน ธุรกิจ (Revolving Loan)	เป็นสินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการย่อย ประเภท วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving) แบบไม่มี หลักทรัพย์ค้ำประกัน ค่าประกันโดย บสย. มี วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพ คล่อง ขยายกิจการ ท้าทายการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ ผ่านศูนย์ช่วยเหลือผู้ร่วมบุคคล (Standby Assistant) และรับเงินเข้าบัญชีผ่านทาง Prompt PAY ID คัด สรรลูกค้าเป็นแบบลดต้นลดดอกจากจำนวนยอด สินเชื่อที่ยังใช้จริง	ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย - จดทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อย 2 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน บสย.	1 ปี และทบทวนวงเงินทุกปี	วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุด 2,000,000 บาท	ค่าสุด MRR + 1.29% ต่อปี สูงสุด คงที่ 28.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา	3.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ อนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่ เรียกเก็บจึงตามสัญญา หากเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
SME กล้าใจ Lady First - สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ (Revolving Loan)	เป็นสินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการสตรี ประเภท วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving) แบบไม่มี หลักทรัพย์ค้ำประกัน ค่าประกันโดย บสย. มี วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพ คล่อง ขยายกิจการ ท้าทายการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ ผ่านศูนย์ช่วยเหลือผู้ร่วมบุคคล (Standby Assistant) และรับเงินเข้าบัญชีผ่านทาง Prompt PAY ID คัด สรรลูกค้าเป็นแบบลดต้นลดดอกจากจำนวนยอด สินเชื่อที่ยังใช้จริง	ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- เป็นผู้ประกอบการสตรี อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย - จดทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อย 2 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน บสย.	1 ปี และทบทวนวงเงินทุกปี	วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุด 2,000,000 บาท	ค่าสุด MRR + 0.29% ต่อปี สูงสุด คงที่ 27.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา	3.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ อนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่ เรียกเก็บจึงตามสัญญา หากเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
SME กล้าใจสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ไม่ใช่ หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพ แพทย์ทันตแพทย์ สัตวแพทย์และเภสัชกรที่เปิด กิจการสถานพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ขยายกิจการ หรือ เพื่อซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ วิชาชีพ คัดสรรลูกค้าเป็นแบบลดต้นลดดอก มีการ กำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ได้ตกลง กับไอล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระ เงินต้น พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละ เท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- เป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์และเภสัชกร - เปิดดำเนินการสถานพยาบาล(คลินิก) อย่างน้อย 3 เดือน - ประวัติการเงินที่ดี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น	10 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท สูงสุด 7,000,000 บาท	ค่าสุด 2 ปีแรก คงที่ 9.99% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR +1.29% ต่อปี สูงสุด 2 ปีแรก คงที่ 17.99% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR + 9.29% ต่อปี	2.5% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ อนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่ เรียกเก็บจึงตามสัญญา หากเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
SME กล้าใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไมโคร เอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) แบบไม่ ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท มี วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไมโครเอส เอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยกรณีประสบ เงินหมุนเวียนที่เสริมสภาพคล่อง และเพื่อให้ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หรือเพื่อใช้ในการ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย คัดสรรลูกค้าเป็น แบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาชำระ คืนที่แน่นอน ตามที่ได้ตกลงกับไอล่วงหน้าระหว่าง ธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยเป็น งวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- นิติบุคคลไทยหรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - เป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน บสย.	10 ปี	20% ของวงเงินรวมเดิมที่มีอยู่กับธนาคาร และไม่เกิน 3,000,000 บาท	ค่าสุด 3 เดือนแรก คงที่ 0% ต่อปี เดือนที่ 4 เป็นต้นไป MRR-2.70% ต่อปี สูงสุด 3 เดือนแรก คงที่ 0% ต่อปี เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คงที่ 28% ต่อปี	2.50% ของวงเงินสินเชื่อที่ ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่ เรียกเก็บจึงตามสัญญา หากเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

หมายเหตุ: 1. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MLR, MRR และ MOR ตามประกาศของธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2569 ปัจจุบัน MLR = 8.83%, MRR = 9.65% ต่อปี และ MOR = 8.28% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยโดยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ตามประกาศธนาคารในเว็บไซต์ www.thaicreditbank.com หรือประกาศ ณ สาขาที่ทำการธนาคาร
2. อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ: คิดใช้ตราสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามประกาศของธนาคาร
3. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติ: การพิจารณาสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้ำและประเภทสินเชื่อเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (Product catalogue) ข้อมูล ณ. วันที่ 1 ม.ค. 2569

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หลักประกัน	อายุผู้กู้/อายุผู้บริหารกิจการ	เงื่อนไขในการสมัคร	ระยะเวลาสิ้นสุดสูงสุด	วงเงินอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ (Front end fee)	อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีใช้เงินวงเงินเบิกเกินบัญชี/อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้
สินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft)									
SME กล้าใจ Standby OD	เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) ที่ไม่หลักประกันและ บสย. ค่าประกันร่วมกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง	- อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม) - เงินฝากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยเครดิตฯ	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- มีนิติบุคคลไทย หรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - จัดทะเบียนนิติบุคคล หรือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อย 2 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค่าประกัน บสย.	1 ปี และทบทวนวงเงินทุกปี	วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท สูงสุด 20,000,000 บาท	ต่ำสุด MOR - 0.43% ต่อปี สูงสุด MOR + 19.57% ต่อปี	3.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจึงตามสัญญา หากเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
SME กล้าใจ Standby OD	เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) แบบไม่มีหลักประกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง	ไม่ใช้หลักประกัน	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- มีนิติบุคคลไทย หรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - จัดทะเบียนนิติบุคคล หรือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อย 2 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค่าประกัน บสย.	1 ปี และทบทวนวงเงินทุกปี	วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุด 10,000,000 บาท	ต่ำสุด MOR + 3.56% ต่อปี สูงสุด MOR + 19.57% ต่อปี	3.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจึงตามสัญญา หากเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
สินเชื่อ SME กล้าใจ กล้าเปลี่ยน									
SME กล้าใจ กล้าเปลี่ยน	เป็นสินเชื่อที่สินเชื่อธุรกิจทั้งแบบมีหลักประกันค่าประกัน และไม่ใช้หลักประกันค่าประกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยประเภทนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่ดำเนินธุรกิจประเภทที่มีวัตถุประสงค์คือ ผลิตสินค้า หรือต้องการลงทุนปรับปรุง/พัฒนากระบวนการทางธุรกิจให้มีความมั่นคงของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ขยายกิจการ หรือเพื่อการลงทุน หรือการปรับปรุง หรือการพัฒนา หรือเพื่อชดเชยเงินลงทุน	- อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม) - เงินฝากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยเครดิตฯ	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- มีนิติบุคคลไทย หรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - จัดทะเบียนนิติบุคคล หรือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อย 3 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค่าประกัน บสย.	• วงเงินเบิกเกินบัญชี: 1 ปี และทบทวนวงเงินทุกปี • Term Loan แบบไม่มีหลักประกันค่าประกัน สูงสุดไม่เกิน 12 ปี • Term Loan แบบไม่มีหลักประกันค่าประกัน กรณีเป็นนิติบุคคลสูงสุดไม่เกิน 10 ปี • Term Loan แบบไม่มีหลักประกันค่าประกัน กรณีเป็นนิติบุคคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 5 ปี	• Term Loan วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท สูงสุด 50,000,000 บาท • OD วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท สูงสุด 20,000,000 บาท	• Term Loan: ค่าสุด 2 ปีแรก คงที่ 5.50% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR - 2.70% ต่อปี สูงสุด คงที่ 28.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา • OD: ค่าสุด MOR - 0.43% ต่อปี สูงสุด MOR + 19.57% ต่อปี	1.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจึงตามสัญญา หากเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
สินเชื่อ SME กล้าใจ (แบบมีหลักประกันเป็นประกัน)									
SME กล้าใจ (แบบมีหลักประกันเป็นประกัน)	เป็นสินเชื่อแบบใช้หลักประกันเป็นประกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ขยายกิจการ หรือเพื่อใช้เพื่อสินเชื่อธุรกิจ	อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม)	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- มีนิติบุคคลไทยหรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - จัดทะเบียนนิติบุคคล หรือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อย 3 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค่าประกัน บสย.	• วงเงินเบิกเกินบัญชี: 1 ปี และทบทวนวงเงินทุกปี • Term Loan สูงสุดไม่เกิน 15 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท และสูงสุด 20,000,000 บาท	วงเงินที่แบบมีระยะเวลา (Term Loan) ค่าสุด 2 ปีแรก คงที่ 10.00% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR + 1.30% ต่อปี* สูงสุด คงที่ 25.00% ต่อปี* ตลอดอายุสัญญา วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) ค่าสุด MOR + 3.57% ต่อปี สูงสุด MOR + 17.57% ต่อปี	2.50% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจึงตามสัญญา หากเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

หมายเหตุ: 1. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MLR, MRR และ MOR ตามประกาศของธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2569 ปัจจุบัน MLR = 8.83%, MRR = 9.65% ต่อปี และ MOR = 8.28% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ตามประกาศธนาคารในเว็บไซต์ www.thaicreditbank.com หรือประกาศ ณ สาขาที่ทำการธนาคาร
2. อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ คิดในอัตราสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรณีผิดนัดชำระหนี้หรือปฏิวัติผิดเงื่อนไขตามประกาศของธนาคาร
3. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติ การพิจารณาสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าและประเภทสินเชื่อโดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (Product catalogue) ข้อมูล ณ. วันที่ 1 ม.ค. 2569

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หลักประกัน	อายุผู้กู้/อายุผู้บริหารกิจการ	เงื่อนไขในการสมัคร	ระยะเวลาสินเชื่อสูงสุด	วงเงินอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ (Front end fee)	อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีใช้เงินเบิกเกินบัญชี/อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดชำระหนี้
สินเชื่อไมโคร พลัส									
สินเชื่อไมโคร พลัส	สินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน มีการใช้วงเงินโดยไม่มีขีดจำกัด สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยประเภทบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนพาณิชย์หรือมีทะเบียนการค้ามาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเสริมสภาพคล่อง คัดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอนตามที่ใดตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินสด พร้อมดอกเบี้ยเป็นรายงวดตามตารางชำระ กู้ยืม ตลอดจนสัญญา หรือตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด	ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน	ตั้งแต่ 25 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- เป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย - ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 2 ปี (ดูจากทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์) - มีทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น	สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่มีการทบทวนวงเงินต่ออายุทุกปี กรณีวงเงินไม่ได้รับการต่ออายุจะไม่สามารถเบิกใช้วงเงินได้	วงเงินขั้นต่ำ 200,001 บาท สูงสุด 500,000 บาท	24% (ต่อปี)	ค่าธรรมเนียมเปิดใช้วงเงิน กรณีที่มีการทบทวนวงเงินและมีการลดวงเงิน สำหรับวงเงินที่ไม่ได้ใช้เกิน 6 เดือน และหากลูกค้าต้องการกลับมาใช้ใหม่สามารถทำได้โดยมีค่าธรรมเนียมเปิดใช้วงเงิน คิด 2% ของวงเงินที่เปิดใช้เพิ่มเติม	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มร้อยละ 27 ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ 27 ต่อปี
สินเชื่อไมโคร แมกซ์									
สินเชื่อไมโคร แมกซ์	สินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน มีการใช้วงเงินโดยไม่มีขีดจำกัด สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยประเภทบุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีเอกสารหนังสือรับรองการประกอบกิจการค้าขายในตลาดและอยู่ภายใต้ตลาดค้าส่งที่ใช้ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่นั้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ	ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน	ตั้งแต่ 25 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น - แสดงเอกสารว่ามีหนังสือรับรองการประกอบกิจการค้าขายในตลาด เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของธุรกิจ (เจ้าของแม่/พื้นที่เช่า) - อายุกิจการไม่ต่ำกว่า 5 ปี อ้างอิงจากหนังสือเอกสารรับรองของตลาดที่ออกโดยนิติตลาด - ระยะเวลาการประกอบธุรกิจในสถานที่ปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 5 ปี - ระยะเวลาการประกอบธุรกิจในเมืองหลวง 3 ปี	สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่มีการทบทวนวงเงินต่ออายุทุกปี กรณีวงเงินไม่ได้รับการต่ออายุจะไม่สามารถเบิกใช้วงเงินได้	วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุด 1,000,000 บาท	18-22% (ต่อปี) (ธนาคารพิจารณาวงเงินอนุมัติและอัตราดอกเบี้ยจากระดับความเสี่ยงของผู้กู้)	- ค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ (Front-end Fee) 2% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี

หมายเหตุ: 1. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MLR, MRR และ MOR ตามประกาศของธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2569 ปัจจุบัน MLR = 8.83%, MRR = 9.65% ต่อปี และ MOR = 8.28% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ตามประกาศธนาคารในวันถัดไปที่ www.thaicreditbank.com หรือประกาศ ณ สาขาที่ทำการธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดชำระ: คิดในอัตราสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรณีลูกค้าผิดชำระหนี้หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามประกาศของธนาคาร
 3. เงินไซและหลักเกณฑ์อนุมัติ การพิจารณาสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าและประเภทสินเชื่อโดยเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคารกำหนด